

15/8: Ngừng phát sóng các chương trình truyền hình mặt đất tại Hà Nội, TP. HCM

02:23 13/08/2016

Tác giả: Ngọc Huyền

Từ 24g đêm ngày 15/8, các kênh truyền hình tương tự mặt đất (analog) chính thức ngừng phát sóng tại bốn thành phố lớn gồm: Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng và Cần Thơ.

Ban Chỉ đạo Đề án số hóa Truyền hình Việt Nam yêu cầu Đài Truyền hình VN, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, Đài PTTH Hà Nội, Đài Truyền hình TP.HCM, Đài PTTH Hải Phòng, Đài PTTH Cần Thơ ngừng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất từ thời điểm đếm 15/8 để chuyển sang sử dụng truyền hình số mặt đất.

Thông tin này được Bộ Thông tin và Truyền thông chính thức công bố chiều ngày 12/8. Cùng với thành phố Đà Nẵng thực hiện ngừng phát sóng truyền hình mặt đất từ ngày 1-11-2015, đây là mốc đánh dấu hoàn thành giai đoạn 1 của lộ trình số hóa truyền hình được Chính phủ phê duyệt.

Khi ngừng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất tại bốn thành phố Hà Nội, TPHCM, Hải Phòng và Cần Thơ sẽ ảnh hưởng tới địa bàn của 19 tỉnh lân cận các thành phố này.

Địa bàn số hóa truyền hình của 23 tỉnh thành từ ngày 15-8 tới có khoảng hơn 10 triệu hộ dân, chiếm 50% dân số của cả nước.

Do đó, Bộ Thông tin và Truyền thông đánh giá việc ngừng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất giai đoạn 1 có ý nghĩa quan trọng trong lộ trình chung của đề án số hóa truyền hình.

Chỉ riêng trên địa bàn Hà Nội, có khoảng 10,7% hộ dân chỉ thu xem truyền hình tương tự mặt đất, tức là hoàn toàn phụ thuộc vào việc xem truyền hình trên các kênh phát analog, số hộ dân còn lại đã sử dụng một trong các dịch vụ truyền hình kỹ thuật số. Con số này ở thành phố Hải Phòng là 10%, TPHCM là 3,9% và cao nhất là ở Cần Thơ với 27,9%.

Để hỗ trợ các hộ dân thuộc diện nghèo và cận nghèo tại bốn thành phố chính thức ngừng phát sóng và 19 tỉnh lân cận bị ảnh hưởng có thể chuyển đổi sang sử dụng truyền hình kỹ thuật số, Quỹ dịch vụ Viễn thông công ích triển khai việc hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất.

Tổng cộng đã có khoảng 413.000 hộ nghèo và cận nghèo được hỗ trợ đầu thu. Tuy nhiên, theo Ban chỉ đạo đề án số hóa truyền hình Việt Nam, còn khoảng gần 180.000 hộ nghèo và cận nghèo phát sinh theo chuẩn mới sẽ được tiếp tục hỗ trợ thiết bị đầu thu.

Nguồn: TT online

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/15-8-ngung-phat-song-cac-chuong-trinh-truyen-hinh-mat-dat-tai-had-noi-tp-hcm>